

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เข้าวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่เราได้มาพร้อมกันทำบุญทำทานการกุศลในวันพระแรม 8 ค่ำ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ เพื่อให้เตือนสติแก่ผู้ที่ตั้งใจทำบุญทำทานการกุศลอยู่ เพื่อให้หันมระลึกถึงว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันโกนนะ อย่างไรก็ตามจะเป็นวันที่เตือนสติเจ้าของที่จะสร้างสมอบรมคุณงามความดี เรามีเจตนาที่จะทำคุณงามความดีอยู่แล้ว อยู่ด้วยใจของตนเอง ก่อนจะออกจากบ้านก็ได้ซื้ออาหารการกินอะไรต่างๆ สิ่งของหลายสิ่งหลายอย่าง วันนี้ก็มีการถวายพระไตรปิฎกด้วย การถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทำบุญทำทานการกุศลนั้น มีอานิสงส์ตามสิ่งของที่ตนเอง ได้ถวายทานเอาไว้เป็นเครื่องหมาย เหตุฉะนั้นการได้ถวายทานอาหารการกินเอาไว้ เกิดภพโตชาติโตอยู่ที่ไหนก็จะมีอาหารการกินบริบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย ถ้าถวายทานผ้าผืนท่อนสไบเครื่องนุ่งห่ม ถวายเครื่องตกแต่งร่างกายให้สวยสดงดงาม ก็จะมีอานิสงส์เกิดภพโตชาติโตก็จะมีเครื่องนุ่งห่มสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ของผลบุญ ผู้บริจาคยารักษาโรครักษาไข้เจ็บก็ดี ให้ทุกข์เวทนาหายไปได้รับความสุขความสบาย เกิดภพโตชาติโตก็จะมีโรครักษาไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายตั้งแต่เด็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่เคยกินหยูกกินยา ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลกับเขา มีความสุขความสบายตลอด เป็นอานิสงส์ของผลบุญ

..อันนี้บุคคลที่ถวายทานพระไตรปิฎกเป็นเครื่องบันทึกคำสอนของพระพุทธองค์ ที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนเป็นธรรมะ เรียกว่าพระธรรม เราเคารพซึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราเคารพพระธรรมคำสอนของพระองค์ ผู้บริจาคทานพระไตรปิฎกทานหนังสือธรรมะ เกิดในชาติโตภพโตจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดดวงใจแหลมคม สามารถแทงทะลุปรุโปร่งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะได้อย่างดี เป็นอานิสงส์ของผลบุญ ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือพระสารีบุตรในอดีตชาติก่อน เกิดมาในชาตินี้ก็ได้อยู่กับพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นอานิสงส์ ผู้ใดได้ถวายทานอาสนะเครื่องนุ่งห่มก็ดี ก็จะได้สถานที่นั่งพักผ่อนนันทนสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ผลบุญ ที่เราได้ทำบุญทำทานการกุศลปัจจัยเงินทอง ปัจจัยที่บริจาคเอาไว้เรียกว่าปัจจัย ปัจจัยนี้ที่เราได้บริจาคไปแล้วก็เหมือนกับได้บริจาคทั้ง 4 อย่าง ซื้ออาหารการกินบริจาคก็ได้ ซื้อเครื่องนุ่งห่มบริจาคก็ได้ ซื้อที่อยู่พักอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกก็ได้ ซื้อหยูกซื้อยารักษาโรครักษาไข้เจ็บต่างๆก็ได้ เรียกว่าปัจจัยสี่อย่างนี้ ได้บริจาคปัจจัยเงินทองไปแล้ว ก็เหมือนได้บริจาคทานทั้ง 4 อย่าง ส่วนบุคคลที่ไม่ได้บริจาคก็ดี ก็ขอให้อนุโมทนาสาธุการในกองบุญกุศลของผู้อื่นด้วย บุญก็สำเร็จได้ด้วยกรอนุโมทนาสาธุการ คนถวายทานดอกไม้ก็ดีรูปเทียนก็ดี ก็จะได้อานิสงส์ดวงตาแจ่มใสเหมือนมีแสงส่องสว่าง ตาจะไม่มีโรครักษาไข้เจ็บตั้งแต่เด็กแต่น้อยจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่ต้องได้ใส่แว่นตา มีตาที่ดีอยู่ตลอดเป็นอานิสงส์ผลบุญที่ได้สร้างเอาไว้

..บัดนี้คนที่ถวายดอกไม้ก็ได้สวนดอกไม้รอบบ้านของตนเอง อยู่สุขสบายเป็นเครื่องประดับประดา ถ้าอยู่ในสรวงสวรรค์ก็จะมีดอกไม้แวดล้อมห้องหอปราสาทราชมณเฑียรของตนเองอยู่เป็นอานิสงส์ บัดนี้เราได้รับศีลแล้ว ของบริจาคทานก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของศีล ได้กล่าวคำถวายทานนอบน้อมในกองบุญกุศลของตนเอง พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนารับเอา ที่เห็นพระภิกษุสงฆ์เฝ้าอยู่ ท่านไม่ได้เปล่งเสียงสาธุการ ท่านเงิบอยู่ ท่านอนุโมทนาอยู่ในใจเรียกว่าท่านได้รับแล้ว รับโดย

ดูษณีนภาพอยู่สงบนิ่งอยู่ แปลว่าท่านได้รับเอาของขวัญของกุศลของญาติโยม ที่ได้บริจาคทานเอาไว้แล้ว เป็นลักษณะของ พระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้อย่างนั้น เหตุฉะนั้นพวกเราก็เป็นผู้ที่มีศีลด้วย อาหารก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ได้กล่าวคำถวายทานแก่ผู้มีศีลด้วย ได้ถวายทานด้วยความนอบน้อมด้วย ภิกษุสงฆ์ก็มีศีลเหมือนกัน บัดนี้เราได้น้อมถวายของ ทานด้วยความเคารพ บุญกุศลก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญกุศลที่เราจะได้เกิดขึ้นในตน บุญกุศลคืออะไร..บุญคือ ความสุข กุศลคือความฉลาด เพราะฉะนั้น คนฉลาดจึงสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ถ้าเราไม่ฉลาดแล้วเราก็ จะทำไม่ได้ อันนี้พวกเราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดจึงมาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ เกิดภพโตชาติโตก็อย่าให้มันได้ทุกข์ ยากลำบาก มีพร้อมทุกอย่างที่ได้บริจาคทานเอาไว้ เป็นเครื่องประดับตนเรียกว่า เครื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวก

..เมื่อเรามีความสุขอย่างนี้ แล้วนั่นเอง เวลาได้รับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ใครจะเกิดวันใดก็ดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ใดก็ ดี ท่านก็จะให้พร ฟังท่านให้พรว่า ให้อายุยืนยาวนาน ให้มีความสุขความสบาย ตามที่อธิบายให้ฟังดังนั้น ก็เรียกว่าถ้าเรา ตั้งใจฟังแล้วก็พร้อมกันแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากบ้าง จิตตวิญญานทั้งหลายเขาก็จะมาคอยรับ อนุโมทนา บุญกับพวกเรา เขามารับแต่เราไม่เห็นเขา เราก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา เขาก็จะได้อนุโมทนาส่วนบุญกับ พวกเรา ถ้าเขามีทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกข์ มีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไป ก็อาศัยซึ่งพวกเรานี้เองเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย ให้ พ้นจากองทุกข์ไปได้ เหตุฉะนั้นแต่ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจรับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ และแผ่เมตตาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วย..